



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับประจำวันที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ไขรหัสอัจฉริยะลูกน้อยสร้างได้ใน 1,365 วัน

ตระเวนทัวร์ทั่วไทย เพื่อให้คุณพ่อ-คุณแม่ได้เตรียมพร้อมในการเลี้ยงดูลูกน้อยให้มีพัฒนาการสมบูรณ์สมวัย สำหรับงาน “เอนฟาไขรหัสอัจฉริยะ ปี 4” จัดโดย เอนฟาโกร เอพัสส์ ภายใต้แนวคิด Enfa Smart System รหัสอัจฉริยะ เสริมสร้างมหัศจรรย์แห่งพัฒนาการ สร้างได้ใน 1,365 วัน รวมหลากหลายกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการและศักยภาพสมองเพื่อลูกน้อยในช่วงวัยต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ สยามพารากอน เมื่อเร็วๆ นี้

ภายในงานมีการเสวนา หัวข้อ “เสริมสร้างมหัศจรรย์แห่งพัฒนาการวัยเรียนรู้” โดย พญ.จาร์วรรณ กิตติโคสิภษฐ์ กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก ได้แนะนำการเสริมสร้างพัฒนาการลูกน้อยวัยแรกเกิดถึง 3 ขวบว่า พัฒนาการเด็กแรกเกิดถึงวัย 3 ขวบมีความสำคัญมาก เนื่องจากเป็นวัยที่สมองมีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เด็กควรได้รับการเรียนรู้และส่งเสริมอย่างรอบด้าน ผ่าน “ระบบประสาทด้านการเคลื่อนไหว” ทั้ง 5 ด้านได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส รวมทั้งพัฒนาการของหูชั้นใน ด้านการทรงตัว ทำให้เด็กเล็กๆ ชอบที่จะให้เล่นโยกเยก อีกทั้ง เด็กวัยนี้ยังมีการพัฒนาด้านสายตาไม่เต็มที่ ดังนั้น การส่งเสริมพัฒนาการต่างๆ ผ่านระบบประสาทสัมผัสทั้ง 5 จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสื่อสารให้เด็กได้รับความรัก ความอบอุ่นจากพ่อแม่ เช่น การสัมผัสและโอบกอดลูก เป็นต้น

ด้าน **ดร.พัฒนา ชัชพงษ์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.)** กล่าวว่า เด็กในวัย 3-6 ขวบ เป็นวัยที่เริ่มเรียนรู้โลก และภาษาเด่นชัดมาก ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กจะเป็นอย่างไรในอนาคตอยู่ที่การส่งเสริมเลี้ยงดูในช่วงเวลานี้เป็นสำคัญ พ่อแม่ควรส่งเสริมพัฒนาการหลายด้านไปพร้อมๆ กัน เช่น **อาหาร สังคม การเล่น ดนตรี การอ่าน เป็นต้น**

“เด็กไม่จำเป็นต้องมีของเล่นราคาแพง แต่พ่อแม่สามารถใช้สิ่งของที่อยู่ในบ้านเป็นของเด็กเล่นได้ เช่น กระจกที่คุณแม่กำลังทำกับข้าว ก็สามารถให้ลูกเล่นพิชผัก ผลไม้ได้ เด็กจะได้เรียนรู้รูปร่าง ความสั้น ความยาว จากถั่วงอกยาว หรือระหว่างอาบน้ำ เด็กได้ฝึกกล้ามเนื้อด้วยการตักน้ำ และเรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพของเหลว การเคาะจังหวะ เช่น ตบมือ เคาะไม้ หรือดนตรีล้วนๆ ที่ไม่มีเนื้อร้อง จะทำให้เด็กได้เรียนรู้จังหวะ แต่ต้องเลือกดนตรีให้เหมาะสมกับช่วงเวลา เช่น เวลานอน ต้องเป็นดนตรีเบาๆ

การเล่นิทานให้เด็กฟังก็เป็นเรื่องสำคัญ เพราะนิทานทำให้เด็กมีจินตนาการ และเนื้อหาดีๆ ในนิทานจะปลูกฝังให้เด็กอยากทำความดี เติบโตเป็นคนดีในสังคม ที่สำคัญที่สุดคือทำให้เกิดสายใยความผูกพันระหว่างพ่อลูก หรือแม่ลูก ทำให้เด็กรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยและมีความสุข”

งาน “เอนฟาไรท์สัจฉริยะ ปี 4” จะจัดขึ้นอีก 2 ครั้ง ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2551 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจังหวัดขอนแก่นในวันที่ 6 ธันวาคม 2551 ณ โรงแรมโซฟิเทล ราชา ออร์คิด ขอนแก่น พ่อแม่-ผู้ปกครองที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร.0-2351- 8080